

# HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT PHÙ HỢP CÔNG TÁC ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vừa qua, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội thảo “Chính sách, pháp luật về ứng phó biến đổi khí



Nhiều căn nhà tại ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền bị sạt lở xuống sông Cần Thơ, gây thiệt hại cho bà con tại địa phương. Ảnh: V.T

vấn đề này.

**\* ÔNG NGUYỄN VĂN TUỆ, CỤC TRƯỞNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BĐKH (BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG): CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH**

- BĐKH là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Việt Nam được đánh giá là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH, trong đó ĐBSCL là một trong 3 đồng bằng trên thế giới bị tổn thương do nước biển dâng. Dưới tác động của BĐKH, tần suất, cường độ và phạm vi ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là hạn hán, lũ, bão... ngày càng gia tăng, gây nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản ở Việt Nam.

Do đó, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách cần xúc tiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh theo hướng tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi để các ngành kinh tế xanh phát triển; hình thành hệ thống chính sách, pháp luật về kiểm soát phát thải khí nhà kính gắn với kiểm soát ô nhiễm môi trường và quản lý chất thải; cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, tín dụng, trợ giá nhằm thúc đẩy nhanh, mạnh các hoạt động khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành các chính sách thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, thiết bị, dịch vụ các- bon thấp, sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, tái tạo... để hạn chế tác động môi trường làm thay đổi khí hậu trong tương lai... Các hoạt động này làm giảm thay đổi khí hậu tác động đến đời sống con người.

**\* BÀ PHAN THỊ MỸ LINH, THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG: CẦN CƠ CHẾ THÍCH HỢP ĐỂ HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG ỨNG PHÓ BĐKH**

hậu (BĐKH) ở Việt Nam” do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng BĐKH đã, đang và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân; các nhà quản lý, các đại biểu Quốc hội cần hoạch định chính sách, pháp luật về ứng phó BĐKH để các Bộ ngành Trung ương, các địa phương ứng dụng thực hiện, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững nguồn an ninh lương thực trong thời kỳ BĐKH. Phóng viên Báo Cần Thơ lược ghi ý kiến của các đại biểu xung quanh

- Những năm qua, Bộ Xây dựng tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về ứng phó BĐKH như: Ban hành kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của ngành xây dựng; chủ động xây dựng đề án phát triển đô thị ven biển ứng phó BĐKH trong những năm tới; tăng cường công tác quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và vùng nông thôn mang tính ứng phó, thích nghi BĐKH; chỉ đạo nghiên cứu chính sách và giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thích hợp, đảm bảo ứng phó BĐKH; xây dựng cơ chế chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường; thực hiện chương trình nâng cấp đô thị quốc gia, lồng ghép mục tiêu ứng phó BĐKH về nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội... cho người dân trực tiếp bị ảnh hưởng tác động BĐKH. Các hoạt động trên đều nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước một cách toàn diện, đổi mới, hội nhập quốc tế và đảm bảo ứng phó BĐKH bền vững, lâu dài.

Tuy nhiên, trong công tác ứng phó BĐKH, ngoài nhiệm vụ trước mắt cũng cần phải có nhiều hành động tích cực ứng phó, thích nghi mang tính lâu dài. Do đó, Chính phủ cần phải xây dựng những cơ chế phối hợp giữa các Bộ ngành Trung ương, địa phương, cộng đồng quốc tế một cách thích hợp, đặc biệt cơ chế về cộng đồng trách nhiệm trong quá trình phối hợp thực hiện công tác ứng phó BĐKH. Những cơ chế phối hợp này có thể điều chỉnh theo từng bối cảnh của giai đoạn thực hiện, nhất là cơ chế tài chính phải phù hợp với mục tiêu đề ra, phù hợp từng công trình, dự án, giải pháp ứng phó. Đồng thời, BĐKH là vấn đề toàn cầu, do đó cần có cơ chế và hệ thống dữ liệu thông tin, truyền thông minh bạch giúp cho tất cả cơ quan nhà nước, các nhóm cộng đồng dân cư đều có thể tiếp cận và chung sức thực hiện. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần có cơ chế huy động hợp lý sự đóng góp trí tuệ và các hoạt động hỗ trợ cho mục tiêu ứng phó BĐKH của các Bộ ngành, địa phương, các viện trường, cộng đồng xã hội trong nước và quốc tế... Những cơ chế này sẽ thu hút mọi tầng lớp tham gia công tác ứng phó BĐKH.

**\* ÔNG DƯƠNG QUỐC XUÂN, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ: TẬP TRUNG ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, THÍCH ỨNG BĐKH**

- ĐBSCL tạo ra 40% GDP về nông nghiệp của Việt Nam. So với cả nước, sản lượng lương thực của vùng chiếm 50%, trong đó đóng góp trên 90% lượng gạo xuất khẩu; cung cấp trên 70% lượng trái cây; 52% lượng thủy sản của cả nước... Thế nhưng, ĐBSCL lại là vùng phải chịu tác động của BĐKH nhiều nhất và những tác động này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội đất nước, an ninh lương thực thế giới. Các yếu tố thiên tai chính do BĐKH gây ra tác động đến vùng là: lũ và ngập lũ, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn, đất chua phèn, xói lở bờ, suy thoái rừng ngập mặn, sụt lún đất... Các loại thiên tai này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện dân sinh, kinh tế của vùng ĐBSCL. Do đó, ĐBSCL cần có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp thời kỳ BĐKH, nhất là các công trình hạ tầng kinh tế xã hội, công trình phục vụ sản xuất, ổn định an ninh lương thực của đất nước và thế giới.

Để vùng đồng bằng ứng phó tốt với BĐKH, trước tiên cần xem xét, bố trí vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cho vùng, trong đó ưu tiên tập trung cho hệ thống giao thông huyết mạch liên vùng đối với giao thông bộ, đường thủy, hệ thống cảng biển, đê biển, đê sông, thủy lợi đảm bảo kiểm soát lũ, cấp nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ dân cư sản xuất và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, nước biển dâng. Các Bộ ngành Trung ương cũng cần tăng cường huy động nguồn tài trợ của tổ chức quốc tế để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và có cơ chế chính sách riêng, đặc thù từng lĩnh vực cụ thể cho

vùng ĐBSCL; tiếp tục có chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, các đối tượng dễ ảnh hưởng do BĐKH; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với quy hoạch lại vùng sản xuất nguyên liệu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện BĐKH và thị trường tiêu thụ trong, ngoài nước để vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, vừa đảm bảo nguồn lương thực cho đất nước và thế giới...

HÀ VĂN (Thực hiện)